

บุคคลที่ บุคคลที่
บุคคลที่ บุคคลที่

สยามทีวี

วันที่ ๒๗

เดือน

พ.ศ.

พ.ศ.

๕๖

หน้า

๑๕

กรมพัฒนาที่ดิน ดิวเข้มเครือข่ายหมอดิน ดันเทคโนโลยีสร้างเสริมศักยภาพเกษตรกร

กรมพัฒนาที่ดิน ดิวเข้มเครือข่ายหมอดินอาสา กรมจะทำการฝึกอบรมเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับ
ทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นกลไกเชื่อมความรู้ขับเคลื่อน การพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะเป็ประโยชน์ต่อเกษตรกร
งานพัฒนาที่ดินสู่เกษตรกร โดยใช้กระบวนการ โดยตรงผ่านเครือข่ายหมอดินอาสา เนื่องจากมี
เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือสู่ชุมชน ความใกล้ชิดกับเกษตรกรในชุมชน จึงทำให้ง่าย

นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ต่อการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ โดย
กล่าวถึง “ภารกิจสำคัญของกรมพัฒนาที่ดิน เกี่ยวกับ เฉพาะการพัฒนาและปรับปรุงดิน และนำมาเป็น
การส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง โดย ข้อมูลก่อนนำไปเผยแพร่ต่อไป ซึ่งในอนาคตเชื่อว่า
ใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินอย่างง่าย ร่วมกับ เครือข่ายหมอดินอาสาจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น
การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การสานต่อภารกิจต่างๆ เพราะเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่ความรู้ให้กับ
ให้สำเร็จดูสว่างเป็นเรื่องสำคัญและเป็นนโยบายหลัก เกษตรกร” อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าว
ในการดำเนินการ ซึ่งการถ่ายทอดข้อมูลความรู้ “ทั้งนี้ กรมตั้งเป้าหมายมุ่งเน้นสร้างเครือข่าย
ทั้งในด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน หมอดินอาสาให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เพื่อเป็น
เพื่อให้การพัฒนาการเกษตรเป็นไปอย่างยั่งยืน กรม การเผยแพร่ความรู้เรื่องดินและเทคโนโลยีการ
ยังให้ความสำคัญกับการสร้างให้เกษตรกรสามารถ เกษตรใหม่ๆ ให้กระจายไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ
แก้ปัญหาและพัฒนาจนสามารถพึ่งพาตนเองได้ด้วย เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งและเกิดประโยชน์สูงสุด
การถ่ายทอดผ่านเครือข่ายหมอดินอาสาซึ่งเป็นผู้ที่ ต่อเกษตรโดยตรง ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการ
สามารถเผยแพร่ความรู้เรื่องดินและเทคโนโลยีการ พัฒนาด้านการเกษตรของชาติ สร้างความแข็งให้
เกษตรกรใหม่ๆ ให้กระจายไปยังเกษตรกรทั่วประเทศ กับชุมชนและยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ได้ ซึ่งปัจจุบันมีหมอดินอาสากว่า 78,000 ราย เกษตรกร รวมทั้งยังเป็นประโยชน์ ต่อการเพิ่ม
นอกจากนี้เครือข่ายหมอดินอาสา จะเป็นผู้เรียนรู้ ศักยภาพให้กับผลผลิตในภาคเกษตรของประเทศ
และถ่ายทอด ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย”
ในส่วนของภาควิชาการนำไปสู่ภาคปฏิบัติ โดย อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวในที่สุด